

# Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Borsum

Chúa nhật IV Mùa Chay, 22.3.2020

*Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề  
Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11:28)*

## Cộng Đoàn Vùng Bắc Đức rất thân mến!

Thủ hiến Tiểu Bang Bayern, ông Markus Söder đã phải nói lên một điều mà ít khi một nhà chính trị trong thời đại Smartphone và Internet muốn nhìn lên cao cầu khẩn đến Đấng Tối Cao trong mùa đại dịch: **"Gott schütze unsere Heimat!"** – "Xin Thiên Chúa che chở quê hương chúng con". Và hôm 21.3.2020 dân biểu Alexander Graf Lambsdorff - người đã bị nhiễm Virus Corona cũng nhắc đến điều con người trở nên về chính mình: "Das Virus macht demütig" – "Siêu vi trùng làm (cho chúng ta) khiêm nhường".

Đại dịch Virus Vũ Hán (Trung Hoa) – phát xuất từ Tàu và được cải danh nhanh chóng sau đó trở thành Virus Corona - đang đặt ra những thách thức cực kỳ nghiêm trọng cho các quốc gia và cho thế giới: lây bệnh mau lẹ và chết người. Cuộc sống của cả nhân loại đang bị đảo lộn lớn lao: hơn 800 triệu học sinh không thể đến trường học, các nhà thương quá tải không đủ máy thở ôxy, các nhà máy đóng cửa, công nhân nghỉ việc ở nhà, các cổng biên giới đóng chặt lại, máy bay nằm yên ở phi trường, luật giới nghiêm nhiều ngày đang thi hành tại một số quốc gia... Các thành phố lớn nổi tiếng bỗng nhiên không có một bóng người qua lại như Rôma, New York, Berlin, Paris... Thế giới hiện đại với Internet và Smartphone bỗng trở thành quá mong manh và sụp đổ trước con Virus Corona. Một sinh vật siêu nhỏ đang khuất phục các cường quốc thế giới luôn tự hào về sự tân tiến hiện đại và cuộc sống giàu sang. Virus Vũ Hán bây giờ không còn của riêng một ai nữa mà là vấn đề sống còn của mọi người, của nhân loại. Thật là đau buồn khi đọc được những tin tức nhiều người đã qua đời trong bệnh viện không được hưởng "đặc ân" (thông thường vẫn có) là nhìn thấy mặt gia đình nói lời chia tay vĩnh biệt và ngay cả lúc được đưa ra phần mộ rất cô đơn chỉ với cổ quan tài của họ.



Và Giáo Hội Công Giáo chúng ta cũng bị ảnh hưởng nặng nề như thế như chưa bao giờ xảy ra để phòng ngừa lây bệnh: đóng cửa nhà thờ và không có thánh lễ cho giáo dân tham dự. Thật khác thường, ngay cả ĐGH Phanxicô cũng phải dâng Thánh Lễ và đọc kinh Truyền Tin một mình.

Vùng Bắc Đức chúng ta sống trong hai Giáo Phận Hamburg và Hildesheim được trải rộng to lớn. Chúng ta đã nhận được các quyết định của Đấng Bản quyền như sau:

- **TGP Hamburg quyết định không có thánh lễ cho đến ngày 30.4.2020**
- **GP Hildesheim ngưng các thánh lễ cho đến khi có thông báo mới**

Đối với tôi, một linh mục đang rơi vào tình trạng rất khác thường là chưa bao giờ xảy ra khi không được gặp gỡ và dâng thánh lễ cho giáo dân của mình. Tạm gọi là bị "cấm" thì hành chức vụ tư tế làm lễ cho giáo dân tham dự - *so sánh trong thời cấm đạo thì các linh mục vẫn thường xuyên có những thánh lễ âm thầm kín đáo với giáo dân (không ít thì nhiều) cùng tham dự*. Tôi có cảm tưởng như bị trói tay trói chân trong công việc mục vụ của mình vậy. Dù sao, khi hiểu được về dịch bệnh Corona thì đó cũng là một hình thức sống rất bác ái: **không nên "gây nhiễm bệnh cho nhau"**, nhất là cho những người lớn tuổi được xếp trong dạng tuổi nguy hiểm và dễ lây nhiễm rất cao. Một nghịch lý sống đạo cho linh mục trong thời Corona: **"Gặp gỡ là vô trách nhiệm - yêu thương là phải tránh xa"**. Tuy nhiên, có một mặt tích cực khác cho đời linh mục của mình là chưa bao giờ tôi sống rất mật thiết với Ông Bà và Anh Chị Em trong lời cầu nguyện và trong các Thánh Lễ lúc cử hành một mình. Mọi người chúng ta có thể dùng thời gian "*giới nghiêm nhẹ tại Đức*" trong 2 tuần tạm gọi là những ngày **"Tĩnh Tâm Tại Gia"**, nhất là trong Mùa Chay thánh. Chúng ta đang có nhiều thời gian hơn cho con cái trong tuổi đi học phải ở nhà đến 5 tuần lễ, việc làm tại hãng xưởng ít hơn, cuộc sống chậm lại để suy tư về cuộc đời, học cách chia sẻ và sống liên đới tinh thần với nhau để bảo vệ mình và cũng chính là bảo vệ cho người chung quanh, và cuối cùng mọi người phải chung tay chống lại Virus Vũ Hán. Chúng ta phải ý thức sống tích cực hơn với lời kêu gọi khẩn khoản của giới y sĩ: **"Chúng tôi đi làm vì bạn, xin Bạn hãy ở nhà vì chúng tôi"**. Một lời cầu nguyện đặc biệt nhớ đến những người đang chiến đấu ở tuyến đầu: nhà thương, bác sĩ, y tá, nhân viên...

Đức Cha Heiner Wilmer của GP Hildesheim đã viết thư mời gọi tất cả các nhà thờ vào mỗi tối đổ chuông 5 phút vào lúc 21g tối để mời gọi mọi người Công Giáo cầu nguyện cho thế giới chóng qua cơn dịch bệnh.

Tôi cũng đề nghị với Ông Bà và Anh Chị Em vào lúc **21g tối** xin ngừng tất cả mọi công việc như tắt Handy hoặc Tivi - dành riêng **5 phút cầu nguyện**: Xin đọc những kinh mình thích hoặc hát một bài nào đó, hoặc chỉ thình lình nhìn vào Thánh Giá cứu chuộc. Tất cả cầu xin Lòng Thương Xót Chúa rủ lòng thương đoái nhìn đến nhân loại chúng ta trong cơn dịch bệnh nguy hiểm này. Tôi nài xin mọi người chúng ta **cùng làm chung lúc 21g** như một mối giây liên kết tinh thần với nhau trong Vùng Bắc Đức. Riêng cho các cháu Thiếu Nhi chỉ cần đọc 1 Kinh Lạy Cha + 1 Kính Mừng + Sáng Danh là đủ. Khi chúng ta thực hành được như vậy thì chính chúng ta đang tham dự một cuộc "Tĩnh Tâm" thực sự. Khởi đầu cho ý tưởng này, ĐGH Phanxicô đã lần hạt mân côi với toàn nước Ý như thế vào ngày lễ kính thánh Cả Giuse, 19.3.2020 lúc 21g tối - rất nhiều người hưởng ứng thông công với Ngài qua truyền hình. Có thể trong cơn gian truân, vất vả và khủng hoảng dịch bệnh, chúng ta lại tái khám phá ra được sức mạnh đức tin của việc đọc kinh trong gia đình và nhìn ra con người cần phải sống khiêm nhường.

- *Quan trọng*: ĐGH Phanxicô mới quyết định và sẽ ban Phép Lành Tòa Thánh **"Urbi et Orbi"**, phép lành chỉ được ban vào những dịp đặc biệt, trong buổi cầu nguyện **lúc 18 giờ chiều thứ Sáu, 27.3.2020** để chúc lành đặc biệt cho các tín hữu và toàn thể giới giữa cơn đại dịch. Trực tiếp qua truyền hình đài ARD và ZDF.

- Riêng về việc tham dự **Thánh Lễ trực tuyến**. Nhằm vào việc tập trung (*đỡ gây ra chia trí*) và có chất lượng cao, tôi đề nghị mọi người tham dự thánh lễ tiếng Đức của các Giáo Phận Đức. Tôi gửi kèm theo một tờ thông tin riêng, có nhiều thời gian khác nhau trong ngày để chúng ta dễ dàng thông công.

Tôi vẫn luôn cầu nguyện như ông thủ hiến Markus Söder: "Gott schütze unsere Heimat!" und **"Gott schütze Cộng Đoàn Vùng Bắc Đức chúng con!"**

Và cuối cùng xin Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse gìn giữ Vùng Bắc Đức chúng ta, nước Đức, thế giới và Giáo Hội trong bình an và bổ sức nghỉ ngơi (*chữa lành*) hồn xác chúng con.

Thân mến

**Lm. Paul Phạm Văn Tuấn**